

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 กันยายน 2551

วันนี้ (วันอังคารที่ 9 กันยายน 2551) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กฎหมาย

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการฯ และร่างกฎกระทรวงฯ ของกระทรวงกลาโหม รวม 8 ฉบับ

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงพลังงาน รวม 5 ฉบับ

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบ รวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ

เศรษฐกิจ

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการคลองสี่ยึด จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ เพื่อกำหนดพื้นที่เขตศักยภาพแร่เพื่อการทำเหมืองแร่ (Mining Zone)

เรื่อง โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3

เรื่อง ขออนุมัติเงินงบบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2551 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายการประปาเกาะสมุยประจำปีงบประมาณ 2551

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนแยกทางหลวง หมายเลข 3 (บางป)-บ้านคลองกระปือ

เรื่อง 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

เรื่อง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52

เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนเป้าหมายปริมาณการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551 และขยายระยะเวลาโครงการในพื้นที่ภาคใต้

เรื่อง การชดเชยรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่า วิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สังคม

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 รวม 3 ฉบับ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

เรื่อง รายงานผลการปลูกฟื้นฟูป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 8/2551

เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 16 ช่วงวันที่ 1-7 กันยายน 2551

การศึกษา

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

เรื่อง การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์การร่วมไทย - มาเลเซีย

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.)

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม)

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม)

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 11 (กระทรวงแรงงาน)

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (นักบริหาร 10)

เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดี (นักบริหาร 10) กระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงอุตสาหกรรม)

เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 203/2551 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ

เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/2551 เรื่อง มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เรื่อง ประกาศออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวม 2 ฉบับ

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการฯ และร่างกฎกระทรวงฯ ของ กระทรวงกลาโหม รวม 8 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และร่างกฎกระทรวงฯ รวม 8 ฉบับ
ประกอบด้วย 1) ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วน
ราชการสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2)
ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกรมราช

องครักษ์ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 3) ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 4) ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 5) ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 6) ร่าง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 7) ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอำนาจศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑลทหาร พ.ศ. 8) ร่างกฎกระทรวงส่วนราชการที่ขึ้นต่อกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก พ.ศ. เขตอำนาจศาลกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงกลาโหมเสนอว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาอันนาน ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ต่อมากระทรวงกลาโหมได้มีการปรับปรุง กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม โดยได้ตราเป็นพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนั้น สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และร่างกฎกระทรวง รวม 8 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้

สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย

กองทัพบก กองทัพไทย

กองทัพเรือ กองทัพไทย

กองทัพอากาศ กองทัพไทย

กำหนดเขตอำนาจศาลจังหวัดทหาร และศาลมณฑลทหาร

กำหนดส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภาค และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบก

2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงพลังงาน รวม 5 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงพลังงาน รวม 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

3. เรื่อง ขออนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการดำเนินโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนแล้วเสร็จ

เศรษฐกิจ

4. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการคลองสียืด จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการคลองสียืด จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม 16 ปี (พ.ศ.2537-2552) เป็น 18 ปี (พ.ศ.2537-2554) ในวงเงินเดิม 4,016.00 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในส่วนของงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานก่อสร้างที่ขยายเวลาออกไปดังกล่าว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเดิมของโครงการ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลและเร่งรัดกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการคลองสียืดแล้วเสร็จ

โดยเร็ว และสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้เต็มตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามข้อสังเกตของสำนักงบประมาณด้วย

5. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ เพื่อกำหนดพื้นที่เขตศักยภาพแร่เพื่อการทำเหมืองแร่ (Mining Zone)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ เพื่อกำหนดพื้นที่เขตศักยภาพแร่เพื่อการทำเหมืองแร่ (Mining Zone) ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (ยกเว้น พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ดังนี้

ทบทวนปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การกำหนดพื้นที่เขตศักยภาพแร่เพื่อการทำเหมืองแร่ (Mining Zone) โดยนำความเห็นของคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาประกอบ ดังนี้

- 1.1 พื้นที่เขตศักยภาพแร่ฯ ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตอนุรักษ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายโบราณสถาน และพื้นที่รับน้ำ (Watershed) ของอ่างเก็บน้ำที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการปนเปื้อนของแร่ธาตุ ความขุ่นข้นและตะกอนของน้ำในอ่างเก็บน้ำ
- 1.2 การกำหนดพื้นที่เขตศักยภาพแร่ฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1A ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
- 1.3 พื้นที่เขตศักยภาพแร่ฯ ต้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
- 1.4 พื้นที่เขตศักยภาพแร่ฯ ต้องมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยทำการวิเคราะห์ความคุ้มค่าศึกษาปริมาณสำรองแร่ แนวโน้มราคา ต้นทุนการผลิต ต้นทุนทางสังคม (สุขภาพ) ความเสี่ยง และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงหรือทำให้เกิดการสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์หายาก

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางการบริหารจัดการและหลักเกณฑ์การจำแนกข้างต้นไปดำเนินการ เพื่อ

2.1 กำหนดพื้นที่เขตศักยภาพแร่เพื่อการทำเหมืองแร่ (Mining Zone) ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (ยกเว้น พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่า สัตว์ป่า) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548

2.2 จำแนกพื้นที่แหล่งแร่ที่มีศักยภาพสูงที่มีข้อมูลอยู่แล้ว ออกจาก พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2537

การพิจารณาอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ ในพื้นที่เขตศักยภาพแร่เพื่อการทำเหมืองแร่ (Mining Zone) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติของกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

6. เรื่อง โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการสร้างโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 และให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อไป

ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ที่ เหมาะสมตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้เงินตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

7. เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ینگบประมาณ 2551 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา แห่งใหม่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้เงินงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 446,400,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสมทบ ค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ในปีงบประมาณ 2551 ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอ

8. เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายการประปาเกาะสมุยประจำปีงบประมาณ 2551

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินการโครงการปรับปรุงขยายการประปาเกาะสมุยประจำปีงบประมาณ 2551 ของ กปภ. วงเงิน 231.029 ล้านบาท โดยให้สามารถก่อกั้นผูกพันได้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

9. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู)-บ้านคลองกระปือ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

อนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู)-บ้านคลองกระปือโดยก่อสร้างปรับปรุงเป็นทางขนาด 8 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 10.012 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการปี พ.ศ. 2551-2558

อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามวงเงินทั้งสิ้น 5,618 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณปีพ.ศ. 2551 จำนวน 15 ล้านบาท โดยให้กรมทางหลวงพิจารณาบริหารจากงบประมาณภายในของกรมทางหลวง ส่วนที่เหลือจำนวน 5,603 ล้านบาท ขอให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู)-บ้านคลองกระปือให้แล้วเสร็จตามแผนต่อไป

10. เรื่อง 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณอุดหนุนให้แก่เทศบาลเพื่อเป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายประปาที่อยู่อาศัยของระบบประปาเทศบาลที่ดำเนินการในลักษณะเทศบาลนิชย์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ถึง มีนาคม 2552 หรือตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร เป็นวงเงินงบประมาณ 540,000,000 บาท โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง

อนุมัติในหลักการให้ประชาชนที่ใช้ประปาจากระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลและระบบประปาที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในลักษณะการพาณิชย์ให้ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวด้วย โดยให้ดำเนินการ ภายหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากระบบประปาทุกแห่งได้ครบถ้วนและนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งแล้ว

กระทรวงมหาดไทยเสนอว่า

ตามที่รัฐบาลได้ออก 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยมาตรการ 1 ใน 6 ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายน้ำประปาครัวเรือน โดยภาครัฐจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำแก่ผู้ใช้้ำประปาที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน โดยจะครอบคลุมผู้ใช้้ำทั้งประเทศ นั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า จากมาตรการดังกล่าวข้างต้นยังมีผู้ใช้้ำในชนบท ซึ่งใช้น้ำประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประปาเทศบาล ประปาองค์การบริหารส่วนตำบล และประปาหมู่บ้าน) ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2551 พบว่าเฉพาะระบบประปาเทศบาลที่ดำเนินการในลักษณะเทศพาณิชย์ มีจำนวน 709 แห่ง ผู้ใช้้ำไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวนประมาณ 698,386 ราย คิดเป็นเงินค่าน้ำ จำนวนประมาณ 84,992,826.94 บาทต่อเดือน

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้้ำในชนบท ซึ่งใช้น้ำประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับประชาชนที่อยู่ในเขตบริการของการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล แต่จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลให้จำนวนผู้ใช้้ำไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เมตรของระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนรายและปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นในบางส่วน

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการโดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ใช้น้ำประปาจากระบบประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนตามนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

11. เรื่อง โครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

อนุมัติให้ดำเนินงานโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52

อนุมัติงบกลางปี 2552 ให้แก่ ธ.ก.ส. อคส. อ.ต.ก. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวงเงิน 11,016.124 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52 ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประกาศใช้บังคับแล้ว

เมื่อโครงการสิ้นสุดระยะเวลาโครงการและได้ระบายหรือจำหน่ายผลิตผลที่รับจำนำไว้เสร็จสิ้นแล้ว กรณีมีผลกำไรให้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน แต่หากมีผลขาดทุนจากผลต่างของราคาที่ได้รับจำนำกับราคาที่จำหน่ายได้ให้ ธ.ก.ส. ประสานกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปีชดเชยให้แก่ ธ.ก.ส. ต่อไป

โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52 มีดังนี้

เป้าหมาย ปริมาณรับจำนำรวม 8.0 ล้านตันข้าวเปลือก โดยให้ อคส.และ อ.ต.ก.รับฝากและออกใบประทวนจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และ ธ.ก.ส. รับจำนำย้งฉางเกษตรกร

ระยะเวลา รับจำนำวันที่ 16 ต.ค.51-28 ก.พ.52 และภาคใต้ 1 ก.พ.-31 พ.ค. 52 ระยะเวลาไถถอนการรับจำนำใบประทวน 3 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับจำนำ และระยะเวลาไถถอนการรับจำนำย้งฉาง 4 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.51-31 ต.ค.52

กำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52 ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

3.1 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชนิดสีได้ตันข้าว 42 กรัม ตันละ 16,000 บาท

โดยราคารับจำนำใบประทวนข้างต้นให้ปรับเพิ่ม-ลดตามจำนวนกรัมในอัตรากรัมละ 100 บาท ส่วนราคารับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิที่ย้งฉางของเกษตรกรให้เพิ่มจากราคารับจำนำใบประทวน ตันละ 1,000 บาท เช่น ราคารับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิ ชนิดสีได้ตันข้าว 42 กรัมที่ย้งฉางเกษตรกร ตันละ 17,000 บาท

3.2 ข้าวเปลือกเจ้านาปี 100% (ชนิดสีเป็นตันข้าว 100%) ตันละ 14,000 บาท

3.3 ข้าวเปลือกเหนียว

ข้าวเปลือกเหนียว 100% เมล็ดยาว ตันละ 10,000 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว คละ ต้นละ 9,000 บาท

ส่วนราคาปรับจํานำข้าวเปลือกเหนียวที่ยังฉางเกษตรกรให้เพิ่ม
จากราคาปรับจํานำใบประทวนข้างต้น ต้นละ 1,000 บาท

12. เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551 และขยายระยะเวลาโครงการในพื้นที่ภาคใต้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่คณะกรรมการรับจํานำ ในคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการข้าวครบวงจร เสนอ ดังนี้

เห็นชอบให้ปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551
จากเดิม 2.5 ล้านตัน เป็น 3.5 ล้านตัน สำหรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับเพิ่มเป้าหมายการ
รับจํานำดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน 2,015.54 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1 ค่าใช้จ่ายของ อคส. และ อ.ต.ก. ในการรับฝากข้าวเปลือกและ
ออกใบประทวนสินค้าเฉลี่ยต้นละ 86 บาท เป็นเงิน 163.40 ล้าน
บาท ค่าเช่าสถานที่จัดเก็บข้าวสารจนถึงสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2552
เป็นเงิน 538.84 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการต้น
ละ 45 บาท เป็นเงิน 85.50 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 787.74 ล้านบาท

1.2 ค่าใช้จ่ายของ ธ.ก.ส. ในการบริหารโครงการเฉลี่ยต้นละ 27 บาท
เป็นเงิน 51.30 ล้านบาท และค่าชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ร้อย
ละ 6.50 สำหรับระยะเวลา 7 เดือน นับจากเดือนกันยายน 2551-
มีนาคม 2552 จากราคาจํานำเฉลี่ยต้นละ 12,000 บาท เป็นเงิน
1,176.50 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,227.80 ล้านบาท

อนุมัติระยะเวลาโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2552 และอนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ
จากเดิมอนุมัติถึงกลางปี 2551 ไว้แล้ว 1,132.17 ล้านบาท เพิ่มอีก
2,015.54 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินงบประมาณ 3,147.71 ล้านบาท โดย
ขอรับการจัดสรรงบกลางปี 2551 รายการค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและ
จําเป็นหมวดอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายโครงการ และหมวดอื่น ๆ สำหรับ
ชดเชยดอกเบี้ย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำความตกลงในรายละเอียด
การขอจัดสรรงบประมาณกับสำนักงบประมาณต่อไป

เห็นชอบให้จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ขยาย
ระยะเวลาสิ้นสุดการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551 จากวันที่ 30

กันยายน 2551 ไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 เนื่องจากสถานการณ์การผลิตข้าวนาปรังของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่จะเพาะปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังซึ่งมีฤดูกาลปลูกข้าวนาปรัง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2551 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2551 นอกจากนี้ จังหวัดพัทลุงได้ขอขยายระยะเวลาการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 เช่นเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2551 โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดรวม 2 จังหวัด ประมาณ 50,000 ตัน

13. เรื่อง การขอชดเชยรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

อนุมัติเป็นหลักการให้ภาครัฐสนับสนุนภาระค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการตาม 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของการไฟฟ้านครหลวง การประปาสวนภูมิภาค และการประปานครหลวง โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาเจียดจ่ายจากเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเท่าที่จะจัดสรรให้ได้ สำหรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรจากเงินงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นลำดับแรก เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว หากไม่เพียงพอให้ตั้งงบประมาณชดเชยให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แทนการหักจากรายได้นำส่งรัฐของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการประปานครหลวง

ให้กระทรวงการคลังประสานงานกับรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว พิจารณาแนวทางการบรรเทาภาระของภาครัฐ โดยอาจพิจารณารับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถนำรายได้ส่วนที่ประหยัดได้จากค่าสาธารณูปโภคไปใช้ในรายการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อันจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อ การเพิ่มขึ้นของการบริโภคและกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้รัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ขอเบิกจ่ายเป็นรายเดือนผ่านกระทรวงเจ้าสังกัด โดยให้กระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณาแนวทางและวิธีการตรวจสอบ รวมทั้ง

ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

14. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 149,460,000 บาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอ

สังคม

15. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 รวม 3 ฉบับ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอว่า

ในระหว่าง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการศึกษา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าว และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ รวม 8 ครั้ง ซึ่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้น คือเห็นชอบให้มีการดำเนินการประกาศใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าวต่อไปอีก โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมบางมาตรการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาใช้ในการปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ฉบับใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่การดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้ง 3 ฉบับ ไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จและทันการประกาศใช้บังคับได้อย่างต่อเนื่องกับประกาศฉบับปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการขยายระยะเวลาใช้บังคับได้ทัน จะทำให้การใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับใหม่เกิดช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายและอาจมีผลให้เกิดความเสียหายต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าว จึงเห็นควรขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 3 ฉบับ ต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป จึงได้เสนอร่างประกาศดังกล่าว รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างประกาศ

ขยายระยะเวลาการบังคับใช้

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

16. เรื่อง รายงานผลการปลูกฟื้นฟูป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8/2551

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลความก้าวหน้าการปลูกฟื้นฟูป่าของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8/2551 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ

ข้อเท็จจริง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานผลความก้าวหน้าการ
ปลูกฟื้นฟูป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
7/2551 ซึ่งมีผลการดำเนินงานสะสม จนถึง ณ วันที่ 4 กันยายน 2551
ดังนี้

- 1.1 การปลูกและฟื้นฟูป่า มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 201,526.44 ไร่
ประกอบด้วย
 - 1) การปลูกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 96,701.44 ไร่
 - 2) การปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 69,254 ไร่
 - 3) การปลูกป่าในพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 24,238 ไร่
 - 4) การปลูกป่าในพื้นที่สวนป่าของ ออป. จำนวน 11,335.00 ไร่
- 1.2 การปลูกป่าตามโครงการ "ทส.สัญญา ปลูกป่า พลิกฟื้นผืนป่า ด้วย
พระบารมี" ใน 11 พื้นที่ 10 จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,529.50 ไร่/
254,139 ต้น
- 1.3 การส่งเสริมการปลูกป่า (แจกกล้าไม้) รวมจำนวน 167.77 ล้าน
กล้า/592,760 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยผลงานของหน่วยงานดังนี้
 - 1) กรมป่าไม้ จำนวน 108.54 ล้านกล้า / 335,481 ไร่
 - 2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 54.87 ล้าน
กล้า/ 246,804 ไร่
 - 3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 4.37 ล้านกล้า/
10,475 ไร่

ในส่วนของการปลูกป่าร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานรัฐอื่น
ที่ได้ร่วมปลูกป่า และร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกฟื้นฟู
ป่ากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น
207,445 ไร่ /41,697,229 ต้น

17. เรื่อง สรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 16 ช่วงวันที่ 1-7 กันยายน 2551

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานสรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ 16 ช่วงวันที่ 1-7 กันยายน 2551 ดังนี้

สถานการณ์อุทกภัย

1) จังหวัดน่าน เมื่อเวลาประมาณ 23.30 ของวันที่ 5 กันยายน 2551 เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่อำเภอวังผา ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำสายเอ้อล้นเข้าท่วมพื้นที่บ้านห้วยธนู บ้านน้ำป้าก ตำบลตาลชุม และบ้านห้วยม่วง ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ทำให้บ้านเรือน ถนน และฝายแม่วูได้รับความเสียหาย สถานการณ์ได้สิ้นสุดเมื่อเวลา 01.30 น. ของวันที่ 6 กันยายน 2551 ซึ่งโครงการชลประทานน่านได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 14 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน ไว้ให้ความช่วยเหลือแล้ว

2) จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2551 เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 3 อำเภอ ดังนี้

อำเภอแม่สาย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2551 น้ำจากแม่สายใต้เอ้อล้นเข้าท่วมถนนบริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สาย รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ระดับน้ำสูงประมาณ 0.10-0.40 เมตร

อำเภอแม่สรวย เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2551 น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลลาวี เป็นเหตุให้ถนนสายบ้านดินดอย-บ้านใหม่หมอกจ้าม จำนวน กม.7-8 ซึ่งเป็นถนนสายหลักเข้าพื้นที่ตำบลลาวี ถูกกัดเซาะขาด จังหวัดได้ใช้สะพานแบลีย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว

อำเภอเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2551 เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลป่าจ้าว (หมู่ที่ 1,3,10,12,13) และน้ำเอ่อท่วมถนนทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงราย-เชียงใหม่) ช่วงตลาดป่าจ้าว-โบสถ์คริสต์ป่าจ้าว ระดับน้ำสูง 0.10-0.40 เมตร

3) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2551 เกิดเหตุน้ำป่าจากดอยสุเทพไหลหลากลงสู่ลำห้วยจนล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนช่อศิรินทร ตำบลข้างฝือก ระดับน้ำประมาณ 0.20-0.30 เมตร ถนนสายถนนโชตนาขาออกบริเวณสี่แยกช่วงสิงห์ ตัวเมืองเชียงใหม่ ระดับน้ำประมาณ 0.20 เมตร รวมถึงตามชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อีกหลายจุด เจ้าหน้าที่เร่ง

นาเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำออกจากพื้นที่ หากไม่มีฝนตกคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 7 กันยายน 2551

- 4) **จังหวัดลำปาง** เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2551 เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำในลำห้วยแม่ก่ง อ.เมือง เข้าท่วมบ้านเรือนใน 2 หมู่บ้านของตำบลบ้านเป่า ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
- 5) **จังหวัดตรัง** เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2551 เกิดฝนตกหนักในเขตอำเภอปะเหลียน วัดใต้สูงสุด 145.00 มิลลิเมตร ทำให้น้ำในคลองปะเหลียนเพิ่มสูงขึ้น ที่สถานีวัดระดับน้ำ X.139 บ้านลำแกลง ตำบลปะเหลียน ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.18 เมตร ส่งผลให้เอ่อเข้าท่วมถนนยาวประมาณ 1 กม. และพื้นที่ชุมชนในเขต หมู่ที่ 1,3,9 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
- 6) **พื้นที่น้ำท่วมที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน** เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ มีพื้นที่ประสบภัยรวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครศรีธรรมราช สตูล หนองคาย และนครพนม ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

สถานการณ์น้ำ

1. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ (7 กันยายน 2551) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 47,241 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมด (ปริมาณน้ำใช้การได้ 23,927 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ) น้อยกว่าปี 2550 (49,649 ล้านลูกบาศก์เมตร) จำนวน 2,408 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 5 ของความจุอ่างฯ ทั้งนี้ สามารถรับน้ำได้อีก 21,248 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมด ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ เฉลี่ยทั้งปี 38,221 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันนี้ 184.0 ล้านลูกบาศก์เมตร (ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันนี้ จำนวน 24,146 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของค่าเฉลี่ยทั้งปี)

อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุดรธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ทั้งหมด 6,901 และ 7,231 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 และ 76 ของความจุอ่างฯ ทั้งหมด ตามลำดับ โดยมีปริมาณน้ำทั้งสองอ่างฯ รวมกัน จำนวน 14,132 ล้านลูกบาศก์เมตร

คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ ทั้งสองปริมาณน้ำใช้การได้รวม 7,482 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯ

อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 294 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำใช้การได้ 291 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ

อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯ ตามลำดับ

อ่างเก็บน้ำ	จังหวัด	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)		
		ปริมาณน้ำ ล้าน ลบ.ม.	%ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ ล้าน ลบ.ม.	%ความจุอ่างฯ	เฉลี่ยทั้งปี ล้าน ลบ.ม.	วันนี้	สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
1) แม่กวงฯ	เชียงใหม่	45	17	31	12	186	1.90	68

อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเกณฑ์น้ำมากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ คิดเป็นร้อยละ 85 ของความจุอ่างฯ

อ่างเก็บน้ำ	จังหวัด	ปริมาณน้ำในอ่าง		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ลบ.ม.)			ปริมาณน้ำรับได้อีก
		ปริมาณน้ำ ล้าน ลบ.ม.	%ความจุอ่าง	ปริมาณน้ำ ล้าน ลบ.ม.	%ความจุอ่าง	เฉลี่ยทั้งปี	วันนี้	สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51	
1) ศรีนครินทร์	กาญจนบุรี	15,027	85	4,762	27	4,339	17.10	2,490	2,718

2. สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง สถานี P.7A ที่สะพานบ้านห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และสถานี P.17 บ้านท่าจิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ระดับน้ำอยู่เกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่น้ำวัง สถานี W.4A บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ระดับน้ำอยู่เกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่น้ำยม สถานี Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานี Y.1C สะพานบ้านน้ำโค้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระดับอยู่ในเกณฑ์น้อย แนวโน้มลดลง สถานี Y.4 สะพานตลาดธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และสถานี Y.17 บ้านสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง

แม่น้ำน่าน สถานี N.64 บ้านผาขวาง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แนวโน้มลดลง สถานี N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น สถานี N.5A สะพานเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง สถานี N.67 สะพานบ้านเกศไชย อ.ชุมแสง จ. นครสวรรค์ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่น้ำโขง สถานี Kh.97 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สถานี Kh.1 วัดลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สถานี Kh.16B บ้านท่าควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และสถานี Kh.104 วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง

แม่น้ำชี สถานี E.91 บ้านหนองขนอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และสถานี E.20A บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มลดลง

แม่น้ำมูล สถานี M.6A บ้านสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ (C.2) 658 ลบ.ม. ต่อวินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 34 ลบ.ม.ต่อวินาที) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) 290 ลบ.ม.ต่อวินาที (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 84 ลบ.ม.ต่อวินาที) โดยมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +16.50 เมตร.(รทก.) ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา +8.32 เมตร.(รทก.) ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก 214 ลบ.ม.ต่อวินาที (เท่ากับเมื่อวาน) รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก 238 ลบ.ม.ต่อวินาที (เท่ากับเมื่อวาน)

แม่น้ำท่าจีน ที่สถานี T.1 หน้าท่าเรือการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (ความจุ 440 ลบ.ม.ต่อวินาที) ระดับน้ำ 0.88 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 298.28 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.72 เมตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำระบาย 50 ลบ.ม. ต่อวินาที (ลดลงจากเมื่อวาน 11 ลบ.ม. ต่อวินาที) เขื่อนพระรามหก ปริมาณน้ำไหลผ่าน 69.50 ลบ.ม. ต่อวินาที (เมื่อวาน 13.63 ลบ.ม. ต่อวินาที) ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลกระทบด้านการเกษตร

1. อุทกภัย

ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2551 พื้นที่ประสบภัยรวม 43 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 12 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ภาคกลาง 6 จังหวัด ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ภาคตะวันตก 4 จังหวัด และภาคใต้ 4 จังหวัด

ด้านพืช 37 จังหวัด พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 826,025 ไร่ พื้นที่เสียหาย
สิ้นเชิง 277,724.25 ไร่ เกษตรกร 19,953 ราย

ด้านปศุสัตว์ 7 จังหวัด เกษตรกร 2,401 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 48,340
ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 6,996 ตัว สุกร-แพะ-แกะ 1,794 ตัว สัตว์ปีก
39,550 ตัว

ด้านประมง 22 จังหวัด เกษตรกร 2,350 ราย บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,649 บ่อ คิด
เป็นพื้นที่ 4,127 ไร่ กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ 5,112 กระชัง คิดเป็นพื้นที่
83,243 ตารางเมตร

ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2551 พื้นที่ประสบภัยรวม 19 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด

ด้านพืช 18 จังหวัด เกษตรกร 126,612 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย
837,534 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 658,695 ไร่ พืชไร่ 158,930 ไร่ พืชสวน
19,909 ไร่

ด้านปศุสัตว์ 6 จังหวัด เกษตรกร 34,375 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 146,814
ตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 63,204 ตัว สุกร-แพะ-แกะ 4,287 ตัว สัตว์ปีก
79,323 ตัว

ด้านประมง 10 จังหวัด เกษตรกร 8,037 ราย บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 8,754 บ่อ คิด
เป็นพื้นที่ 5,802 ไร่

2. ฝนทิ้งช่วง ช่วงวันที่ 1 มิ.ย. - 29 ส.ค. 51

พื้นที่ประสบภัย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ เลย ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สระบุรี และอำนาจเจริญ เกษตรกร 111,193 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย
1,604,611 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,513,540 ไร่ พืชไร่ 90,838 ไร่ พืชสวนและอื่น ๆ 233 ไร่

การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร

1. การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ

กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยตามจังหวัดต่างๆ
ทั่วประเทศ จำนวน 1,200 เครื่อง ปัจจุบันได้ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือไปแล้ว 15 จังหวัด

จำนวน 126 เครื่อง และเครื่องผลัดต้นน้ำ 36 เครื่อง ดังนี้ กำแพงเพชร 3 เครื่อง ชัยนาท 1 เครื่อง อุทัยธานี 3 เครื่อง ลพบุรี 2 เครื่อง สิงห์บุรี 4 เครื่อง พระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง อ่างทอง 37 เครื่อง นครราชสีมา 4 เครื่อง (เครื่องผลัดต้นน้ำ 9 เครื่อง) สุพรรณบุรี 26 เครื่อง (เครื่องผลัดต้นน้ำ 7 เครื่อง) น่าน 4 เครื่อง นครปฐม เครื่องผลัดต้นน้ำ 20 เครื่อง สกลนคร 5 เครื่อง นครพนม 3 เครื่อง เชียงราย 5 เครื่อง และหนองคาย 18 เครื่อง

2. การสนับสนุนเสบียงสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์

กรมปศุสัตว์สนับสนุนเสบียงสัตว์จำนวน 182,475 กิโลกรัม และดูแลสุขภาพสัตว์ 11,819 ตัว

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เริ่มตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ในภาคต่าง ๆ รวมทั้งช่วยลดปริมาณการใช้น้ำจากเขื่อนต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้มิมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด จำนวน 7 ศูนย์ (8 หน่วยปฏิบัติการ และ 5 ฐานเติมสารฝนหลวง) ดังนี้

- 1) ภาคเหนือตอนบน หน่วยฯ เชียงใหม่ และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดตาก
- 2) ภาคเหนือตอนล่าง หน่วยฯ พิษณุโลก
- 3) ภาคกลาง หน่วยฯ ลพบุรี และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์
- 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หน่วยฯ ขอนแก่น และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด
- 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หน่วยฯ นครราชสีมา และหน่วยฯ อุบลราชธานี และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์
- 6) ภาคตะวันออก หน่วยฯ สระแก้ว และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดระยอง
- 7) ภาคใต้ตอนบน หน่วยฯ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงในรอบสัปดาห์ (ช่วงวันที่ 29 ส.ค. - 4 ก.ย. 2551) ขึ้นบินปฏิบัติการจำนวน 7 วัน 158 เที่ยวบิน มีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้ 284 สถานี ปริมาณน้ำฝน 0.1-176.0 มิลลิเมตร ในพื้นที่ 51 จังหวัด

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงสะสม ตั้งแต่ตั้งหน่วยฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 4 ก.ย. 2551) ขึ้นบินปฏิบัติการรวมจำนวน 207 วัน 4,831 เที่ยวบิน มีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้ 871 สถานี (จากสถานีวัดฝนรวมทั้งหมด 1,149 สถานี) ปริมาณน้ำฝน 0.1-270.0 มิลลิเมตร ในพื้นที่ 69 จังหวัด

การศึกษา

18. เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดำเนินโครงการ"ทำดี มีงานทำ" ระยะที่ 1 ในวงเงิน 400,000,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้กับเยาวชนไทย 3 รุ่น รุ่นละ 11,000 คน รวมเป็น 33,000 คน โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้ กอ.รมน. พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้เป็นเงิน 7,500 ล้านบาทดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น ก่อน หากไม่เพียงพอจึงขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หาก กอ.รมน. มีความจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้ กอ.รมน. ขอดกลองในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการต่อไป

แต่งตั้ง

19. เรื่อง แต่งตั้ง

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้ง นายประวิช สารกิจปรีชา รองผู้อำนวยการ (นักบริหาร 9) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ (เศรษฐกร 10 ชข.) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

2. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้แต่งตั้งกรรมการอื่นใน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ครบวาระการดำรง ตำแหน่ง โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นายปรีชา ทองอยู่ ผู้แทนเกษตรกร 2. นางศุภักศิรี โพธิ์ คุณากร ผู้แทนเกษตรกร 3. นายบุญลือ ครุฑท่ง ผู้แทนเกษตรกร 4. นายสามารถ ยอด สุดา ผู้แทนเกษตรกร 5. นายเลียม บุตรจันทา ผู้แทนเกษตรกร 6. นางนิภา ภูตองใจ ผู้แทนเกษตรกร 7. รองศาสตราจารย์เอมอร อังสุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 8. รอง ศาสตราจารย์ชัชวีร์ นฤทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ 9. รองศาสตราจารย์สุนทร มณีสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

3. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ มาตรฐานบริการสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้แต่งตั้ง นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ สาธารณสุข แทน นางสาวทัศนาศา บุญทอง ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

4. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ การค้าและการพัฒนา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชุดใหม่ จำนวน 5 ราย เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 3 ปี แล้ว ดังนี้ 1. นายสุจิต บุญบงการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 2. นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 3. นายธนวรรณ พลวิชัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร 4. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การค้าระหว่างประเทศ 5. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้า ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

5. การให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหาร (Chief Executive Officer, CEO) ขององค์การร่วมไทย - มาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้ นายสุรียันต์ อภิรักษ์สัตยากุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ สังกัดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555

6. การแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอการแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ. (นักบริหาร 10) จำนวน 2 ราย ดังนี้

นายสมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชช.) แทน นางศรีพนม บุนนาค ซึ่งเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชช.) แทน นางทวีลาภ จันทนะเสวี ซึ่งเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

7. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ดังนี้

แต่งตั้ง นายครุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10 บส.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10 บส.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แต่งตั้ง นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา อธิบดี (นักบริหาร 10 บส.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

8. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 เพื่อทดแทนตำแหน่ง ที่จะเกษียณอายุราชการและทดแทนตำแหน่งที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 จำนวน 3 ราย ดังนี้

นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 10)
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

นายไมตรี ศรีนราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 10)
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตน์ อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมการขนส่งทางบก โอน
ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 10)
สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

9. ขอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้ง นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์
รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง
(นักบริหาร 11) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

10. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญใน
สังกัดให้ดำรงตำแหน่งดังนี้

โอนและเลื่อน นายสมชัย อภิวัฒนพร รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรม
สรรพสามิต ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

โอนและเลื่อน นางวิไล พงศ์นุชิต รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมสรรพากร ไป
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
ต้นไป

11. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้ง นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 วช.) กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ซึ่งเป็นวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับคำขอประเมินพร้อมด้วยเอกสารประกอบการขอประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

12. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ นายศุภรัตน์ คุ้มมณีกุล ปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการคลัง ต่อไปอีก 1 ปี (ต่อครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

13. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

โอน นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมศุลกากร ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

โอน นายอุทิศ ธรรมวาทีน รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมศุลกากร

โอน นายเทวัญ วิชิตะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมธนารักษ์

โอน นางเสาวนีย์ กมลบุตร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) กรมสรรพากร ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

โอน นายวินัย วิทวัสการเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสรรพากร

ย้าย นายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 วช.) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ย้าย นายสมชัย สัจจงพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกิจ 10 ชช.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหาร 10) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

14. การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 11 (กระทรวงแรงงาน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้แต่งตั้ง นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง (นักบริหาร 10) กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

15. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (นักบริหาร 10)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เสนอให้แต่งตั้ง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) และนายโกวิทย์ เฟ่งวานิชย์ ที่ปรึกษาด้าน การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ กปร. (นักบริหาร 10) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

16. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดี (นักบริหาร 10) กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้ นายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่อไปอีก 1 ปี (ต่อครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

17. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

นายประวัฒน์ อุตโมท เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร เป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

18. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้ง นายพินิติ รตะนานุกูล รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ (นักบริหาร 10) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

19. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ พลศักดิ์ จิรไกรศิริ และ นายสุกฤษฎ์ อัครวงศ์วิเศษ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

20. การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้ง นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบุลย์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย แทนประธานกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

21. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ พลศักดิ์ จิรไกรศิริ และนายสุกฤษฎ์ อัครวงศ์วิเศษ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแทนพลตำรวจตรี สุวิระ ทรงเมตตา และนายครรชิต ผิวนวน ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

22. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงอุตสาหกรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด จำนวน 10 ราย ให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ดังนี้

นายดำริ สุโขชนิ่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) กระทรวง
อุตสาหกรรม

นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล เลขาธิการ (นักบริหาร 10) สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร
10) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายอนันต์ สุวรรณपाल ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
(นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายโกศล ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร
10) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นางอรรชกา บริมเบิล ผู้อำนวยการ (นักบริหาร 10) สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร 10) สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายอาทิตย์ วุฒิกะโร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (นักบริหาร 10)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายประเสริฐ ดปนิยางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นัก
บริหาร 10) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 10) กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ เลขาธิการ (นักบริหาร 10) สำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นัก
บริหาร 10) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

23. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 203/2551 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 203/2551 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 มอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 42/2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 59/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 และ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2551 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 42/2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 59/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 143/2551 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551 และมีคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน คณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1

1. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)

1.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

1.1.1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1.1.2 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

1.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

- 1.1.4 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
- 1.1.5 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
- 1.1.6 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- 1.1.7 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- 1.1.8 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ
- 1.1.9 สภานายกสภาลูกเสือไทย
- 1.1.10 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- 1.1.11 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- 1.1.12 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- 1.1.13 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

**1.2 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ดังนี้**

- 1.2.1 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สำนักนายกรัฐมนตรี
- 1.2.2 คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาค
- 1.2.3 คณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
- 1.2.4 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถานภาพสตรีแห่งชาติ
- 1.2.5 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
- 1.2.6 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
- 1.2.7 คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
- 1.2.8 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.2.9 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์

ส่วนที่ 2

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี)

**2.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ดังนี้**

2.1.1 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2.1.2 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

2.1.3 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

2.1.4 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

2.1.5 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

2.1.6 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

**2.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้**

2.2.1 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

2.2.2 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน

2.2.3 คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ

2.2.4 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ

2.2.5 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2.2.6 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

2.2.7 คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

2.2.8 คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แห่งชาติ

ส่วนที่ 3

3. รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ)

3.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

3.1.1 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.1.2 คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์

3.1.3 รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

3.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

3.2.1 คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงแห่งชาติ

3.2.2 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

3.2.3 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการ
ประปาแห่งชาติ

3.2.4 คณะกรรมการสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ

3.2.5 คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ

ส่วนที่ 4

4. รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล)

4.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ดังนี้

4.1.1 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

4.1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4.1.3 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ

4.1.4 คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

4.1.5 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4.1.6 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

4.1.7 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ

4.1.8 สภาวิจัยแห่งชาติ

**4.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ดังนี้**

4.2.1 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

4.2.2 คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ

4.2.3 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

4.2.4 คณะกรรมการนโยบายนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

4.2.5 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

4.2.6 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

ส่วนที่ 5

5. รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์)

**5.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ดังนี้**

5.1.1 คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

5.1.2 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

5.1.3 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

**5.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้**

5.2.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

5.2.2 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

5.2.3 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการ
หลวง

5.2.4 คณะกรรมการนโยบายและฟื้นฟูทะเลไทย

5.2.5 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ส่วนที่ 6

6. รองนายกรัฐมนตรี (นายมัน พันธ์นัย)

**6.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้**

6.1.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งชาติ

6.1.2 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ส่วนที่ 7

7. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล)

**7.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ดังนี้**

7.1.1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7.1.2 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

7.1.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

7.1.4 กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

**7.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้**

7.2.1 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

7.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

7.2.3 คณะกรรมการควบคุมการเรียกรับของหน่วยงานของรัฐ

7.2.4 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

7.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

ส่วนที่ 8

8.1 ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนราชการใดเป็นประธาน อ.ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วย ยกเว้น อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล) เป็นประธาน

8.3 เมื่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจแล้ว ให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสัปดาห์

8.4 ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในคำสั่งนี้ พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการยกเลิกคณะกรรมการดังกล่าวหากเห็นว่าหมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว โดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดเจน การไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นควรให้คงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจำเป็นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

24. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/2551 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/2551 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

โดยที่เป็นการสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการประสานติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้บังเกิดประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยสมควรใช้พื้นที่เขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหลัก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) และ (9) และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับข้อ 13 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 30/2551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 และมีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ดังต่อไปนี้

พื้นที่

1.1 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) กำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 15 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

เขตตรวจราชการที่ 16 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย แพร่

เขตตรวจราชการที่ 17 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

1.2 รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) กำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 13 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

เขตตรวจราชการที่ 14 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ

1.3 รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) กำกับและ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 6 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

เขตตรวจราชการที่ 7 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

1.4 รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล) กำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 1 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

เขตตรวจราชการที่ 2 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ 8 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

**1.5 รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) กำกับและ
ติดตาม การปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้**

เขตตรวจราชการที่ 4 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ 18 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

**1.6 รองนายกรัฐมนตรี (นายมัน พันธ์นัย) กำกับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้**

เขตตรวจราชการที่ 3 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ

เขตตรวจราชการที่ 12 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์

**1.7 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรี
นิล) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้**

เขตตรวจราชการที่ 5 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

เขตตรวจราชการที่ 9 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด

เขตตรวจราชการที่ 10 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัดหนองคาย เลย อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู

เขตตรวจราชการที่ 11 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร

การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำสั่งนี้ หมายถึง การ
ตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอนี้ต่าง ๆ อันเนื่องจากการ กำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพื้นที่ในความ รับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี

ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจำเป็น เร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำ เขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบ ต่อไป

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการใน จังหวัดที่เกี่ยวข้องเสนอ ข้อมูล อำนวยความสะดวก และ ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วย

ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพิ่ม ชัดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรอง นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2551

25. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบหมายเป็นหลักการให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ ลี) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม [ลำดับถัดจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล)] ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

26. ประกาศออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวม 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวม 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 148 ง วันที่ 6 กันยายน 2551 เรียบร้อยแล้ว

1. ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคห้า แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้มีหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ดังนี้

ให้มีการจัดตั้งกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอจ.) เป็นหน่วยงานพิเศษตามมาตรา 7 วรรคห้า แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

องค์ประกอบ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้บัญชาการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้บัญชาการ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นรองผู้บัญชาการ**กรรมการ ประกอบด้วย** รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับมอบหมาย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่ได้รับมอบหมาย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายรองผู้บัญชาการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและสถานการณ์ที่ผู้บัญชาการเห็นสมควรแต่งตั้ง โดยมี ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (1) เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2) ข้าราชการทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ตามโครงสร้างการจัดกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท้ายประกาศ

อำนาจหน้าที่

เป็นหน่วยงานพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

จัดให้มีหน่วยงาน หรือศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อเป็นองค์กรปฏิบัติการภายใต้กองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ รายละเอียดตามโครงสร้างการจัดกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอจ.) ตามท้ายประกาศนี้ โดยให้มีอำนาจในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม รวมทั้งระงับยับยั้งเหตุฉุกเฉิน ตามที่ได้รับมอบหมายหรือการสั่งการจากผู้อำนวยการ

ดำเนินการด้านการข่าว และต่อต้านข่าวกรองที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาล และประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งปฏิบัติการจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง

จัดกำลังพลเรือน ตำรวจ และทหาร ดำเนินการตามแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และสถานที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นั้น ๆ ดำเนินการป้องกันตนเองตามความสามารถเป็นอันดับแรก

มอบหมายให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกำลังพล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจง ให้ข้อมูลข่าวสาร จัดส่งเอกสาร หรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามความจำเป็น

ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

2. ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของ นายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตอนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในเขตท้องที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติการเนรเทศ พ.ศ. 2499

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติควบคุมโรคภัย พ.ศ. 2495

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติการสุรา พ.ศ. 2493

พระราชบัญญัติวัดฤๅนตรา ย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาวุธปืน พ.ศ. 2490

พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับมูลนิธิและ
สมาคม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการใช้
อำนาจสืบสวนและสอบสวน และการใช้อำนาจของพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตำรวจ

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้กำลังทหาร การเคลื่อนกำลังทหาร
และการเตรียมพร้อม พ.ศ. 2545

ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ด้วย

ให้ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้บัญชาการรักษความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งเป็น
หัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นผู้ใช้อำนาจตามประกาศนี้แทน
นายกรัฐมนตรี โดยให้ส่วนราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ยังคงใช้
อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไปได้ด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551
